



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เดลินิวส์ บางกอกโพสต์	<p><b>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จฯ แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร โดยสาขาการแพทย์ ได้แก่ โครงการจีโนมมนุษย์ (The Human Genome Project) มี นพ.อิริค ดี. กรีน ผอ.สถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้แทนโครงการ, สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศ.พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู. แอนเดอร์สัน จูเนียร์, นพ.จอห์น บี. รอบบินส์, พญ.ราเชล ชเนย์สัน จากสถาบันสุขภาพเด็กและพัฒนาามนุษย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ผลงานการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ HIB ซึ่งก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็ก จากชนิดโพลีแซคคาไรด์ มาสู่ชนิดคอนจูเกตที่เป็นวัคซีนมาตรฐานปัจจุบัน และผลงานของ ศ.นพ.มธุราม ชานโตชาม ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้นำโครงการ HIB Initiative ซึ่งผลักดันให้มีการฉีดวัคซีน HIB สำหรับเด็กทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของเด็กหลายร้อยล้านคน</p>
ไทยโพสต์	<p><b>พาราควอต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรมีข้อมูลสารที่จะใช้แทนพาราควอตอยู่แล้ว ซึ่งราคาสูงกว่า แต่มีปริมาณการใช้ที่น้อยกว่า ในส่วนของพาราควอต ออย.ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ก็มีการศึกษาในงานวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพเกี่ยวกับสารตกค้างในพืชผักบ้างแล้ว ซึ่งอนุกรรมการที่มีอยู่ร่วมอยู่ด้วยอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ เพื่อส่งให้คณะกรรมการหลักพิจารณาต่อไป</p> <p>-นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ. มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า การที่นายฯ ระบุว่ายังไม่มีสารทดแทนพาราควอต เป็นเพราะกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีข้อมูลงานวิจัยสารที่สามารถใช้แทนพาราควอตได้ไม่พยายามนำเสนอ นายฯ หรือรมว.เกษตรฯ เครือข่ายขอสนับสนุนรมว.สธ.ที่ยืนยันตามมติเดิมว่า ควรเลิกใช้สารดังกล่าว ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันและมีมติจาก 4 กระทรวงหลักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และ 53 ประเทศทั่วโลกมีการสั่งแบนแล้ว ส่วนที่มีการล่ารายชื่อ 30,000 รายชื่อเพื่อคัดค้านการระงับการนำเข้าพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสนั้น พบว่า เครือข่ายที่ล่ารายชื่ออาจจะมีความสัมพันธ์กับสมาคมรักษาพืชที่มีกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตรวมอยู่ด้วย และที่ระบุว่าส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในเรื่องรายได้จำนวนมากนั้น ตรวจสอบไปยังกรมวิชาการเกษตรแล้วพบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ส่วนที่มีการล่ารายชื่อเพื่อคัดค้านงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากสารเคมี และกดดันให้ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิษยานุกุล ผอ.สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ลาออกเพื่อรับผิดชอบ ทางเครือข่ายก็ได้มีการล่ารายชื่อเกษตรกรเพื่อให้กำลังใจ รศ.ดร.พวงรัตน์ เช่นกัน</p> <p>น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย Thai-PAN กล่าวว่า การที่ รมว.สธ.ยืนยันตามมติเดิม และการที่ 53 ประเทศมีการแบนพาราควอต แสดงว่ามีผลกระทบต่อด้านสุขภาพชัดเจน นายฯ จึงควรออกเป็นนโยบายให้ชัดเจน ขอให้กำลังใจและสนับสนุนสธ.ในฐานะกระทรวงหลักในการออกนโยบายเรื่องนี้ต่อไป</p>
มติชน กรอบบ่าย	<p><b>คดีผอ.รพ.สต.ปลายนาสวนถูกยิงเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณี นายชลิต จินตนา ผอ.รพ.บ้านปลายนาสวน จ.กาญจนบุรี ถูกนายทรงวุฒิ อุดม พนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าแม่ละมุน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ต.ด่านแม่แลบลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต</p> <p>พ.ต.ท.พรชัย เพ็ชรเจริญ รอง ผกก.ป.รท.ผกก.สภ.ด่านแม่แลบลบ กล่าวว่า พนักงานสอบสวนได้นำตัวนายทรงวุฒิส่งฝากขังครั้งแรกต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรี และศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ขณะนี้ถูกควบคุมตัวที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย	<p>เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้สอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้ว 15 ปาก ยังเหลืออีก 4-5 ปาก เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เบิกใจเชื่อว่าเกิดจากปมชู้สาวตามคำให้การของผู้ต้องหา เนื่องจากผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบมีสารเสพติดประเภทกัญชา ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่หญิง 4 คนของรพ.สต.บ้านปลายนาสวนเกรงว่าจะเกิดภัยคุกคามนั้น ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมทุกวันเพื่อดูแลความปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาได้เร่งรัดคดีโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนคดีคล้ายคดี พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวถึงประเด็นการเสียชีวิตของผอ.รพ.สต.ปลายนาสวน จ.กาญจนบุรี ที่ถูกพนักงานพิทักษ์ป่าลอบยิงจนเสียชีวิต ว่า จากที่เบื้องต้นตำรวจสรุปว่ามาจากเรื่องชู้สาวนั้น สร้างความเข้าใจผิดและความเสียหายให้กับครอบครัวผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งประชาชนที่คุ้นเคยกับผู้เสียชีวิต เนื่องจากผู้เสียชีวิตไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิต ครอบครัว รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสาธารณชน ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสอบสวนหาปมสาเหตุที่แท้จริง ทั้งนี้ ปลัด สธ.ได้มอบให้สสจ.กาญจนบุรีและนิติกรช่วยติดตามเรื่องคดีอย่างใกล้ชิด</p>
ไทยโพสต์	<p><b>คนร้ายชิงทรัพย์พยาบาล ในแฟลตรพ.สามโคก</b></p> <p>-เสนอข่าว คนร้ายใช้หน้ากากปิดปากและจุ่มมาเคาะห้องน.ส.ผกาพรรณ พรรณพลีวรรณ อายุ 27 ปี พยาบาลรพ.สามโคก จ.ปทุมธานี ที่แฟลตในรพ. จากนั้นดันประตูเข้ามาในห้อง ใช้มีดจี้ กระจกสร้อยทองหนัก 1 บาท แต่แย่งไว้ได้ส่วนหนึ่ง ก่อนจะขี้จยย.หลบหนีไป เบื้องต้นชุดสืบสวนออกตรวจสอบสวนแวดล้อมและกล้องวงจรปิด พบว่าคนร้ายมาคนเดียว ใช้จยย.หลบหนีไปตามเส้นทางเลียบบคลองเปรมประชากร ส่วนที่รพ.สามโคกไม่มีกล้อง และทางเข้าที่พิกของพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
กรุงเทพธุรกิจ ผจก. เดลินิวส์	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว ๆ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.นิมิตร์ สะโฆทาน ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ในฐานะประธานมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า ประชุมร่วมกับผู้แทนโครงการก้าวคนละก้าวฯ และผอ.รพ.ทั้ง 11 แห่ง เพื่อหารือการจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ โดยเป็นการจัดสรรเงินก้อนแรกตัดยอดที่ 1,300 ล้านบาท ให้กับรพ.เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ตามความจำเป็น โดยเรื่องการจัดสรรเงินเป็นของแต่ละรพ.วางมาตรฐานเอง ส่วนยอดการบริจาคหลังจากนั้นจนถึง 31 พ.ค. ยังคงจัดสรรให้กับ 11 รพ.เดิม ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดให้กับสถานพยาบาลในเครือข่ายต่อไปได้</p> <p>นพ.อนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี ในฐานะตัวแทน 10 รพ.สังกัด สธ. เปิดเผยหลังเข้าประชุม ว่า การจัดสรรงบประมาณของโครงการก้าวคนละก้าวฯ พิจารณาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนเตียง โดย รพ.ยะลา, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร, รพ.น่าน, รพ.นครพิงค์, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับ 7 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเงินรพ.ละ 91 ล้านบาท รพ.สระบุรี ได้รับ 8 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 104 ล้านบาท รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ ได้รับ 8.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 110.5 ล้านบาท, รพ.ราชบุรี ได้รับ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 130 ล้านบาท รพ.สุราษฎร์ธานี ได้รับ 10.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 136.5 ล้านบาท รพ.ขอนแก่น ได้รับ 11 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 143 ล้านบาท และ รพ.พระมงกุฎเกล้าได้รับ 12 เปอร์เซ็นต์ บวกค่าบริหารจัดการ 5 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็นเงิน 221 ล้านบาท ซึ่งจากรพ.ในสังกัดสธ.จะหารือการใช้เงินและวางระบบการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสต่อไป</p>
สวท.	<p><b>จีโนมมนุษย์</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวในโอกาสต้อนรับ นพ.อิริค กรีน ผอ.สถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเยือนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า โครงการจีโนมมนุษย์เป็นโครงการระดับนานาชาติ ที่ศึกษาจัดทำแผนที่จีโนมของมนุษย์สำเร็จตั้งแต่ปี 2546 และทำเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ที่เปิดให้นักวิจัยทั่วโลกนำไปศึกษาต่อจนปัจจุบันสามารถต่อยอดความสำเร็จอย่างมาก มีการพัฒนาวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพันธุกรรม นำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นรากฐานของการรักษาเฉพาะบุคคลด้วยการแพทย์ในปัจจุบัน</p>
มติชน คมชัดลึก ผจก.	<p><b>คาเฟ่เบียร์สด</b></p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กเพจคาเฟ่เบียร์สดแห่งหนึ่ง ใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โพสต์ภาพน.ส.ปัญญาธิกรณ ดิยะกร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ออนไลน์	<p>หรือน้องปัญญา วง BNK48 พร้อมข้อความในลักษณะโฆษณาส่งเสริมการขาย ว่าเป็นโปรโมชันเฉพาะผู้หญิง โดยโชว์รูปน้องปัญญาจะได้รับส่วนลด 10% หรือหากเต้นเพลงคึกก็เสี่ยงทายได้จบเพลงรับเบียร์สดฟรีทั้งโต๊ะ ซึ่งน่าจะเข้าข่ายการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2545</p> <p>นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เรื่องนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ฝ่าย คือ 1.เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก 2.เจ้าของร้าน และ 3.ศิลปินที่ปรากฏในภาพโฆษณา จะให้ฝ่ายกฎหมายของสнг. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณาว่า เข้าข่ายการกระทำความผิดหรือไม่ หากเข้าข่ายจะพิจารณาออกค่าโทษ พร้อมออกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่ายเข้ามาชี้แจง</p> <p>นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สнг.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน เนื่องจากการโพสต์ในสังคมออนไลน์ ไม่ได้เป็นการกระทำผิดซึ่งหน้า โดยจะตรวจสอบว่าสถานที่และร้านดังกล่าวว่าเป็นเจ้าของเพจจริงหรือไม่ เป็นผู้โพสต์เองหรือไม่ จากนั้นจะเชิญศิลปินมาให้ข้อมูลว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่ หรือคนดูแลศิลปินเปิดช่องให้บุคคลอื่นแอบอ้างนำรูปไปใช้หรือไม่ หากไม่เกี่ยวข้องต้องแสดงหลักฐานให้ชัดเจน ซึ่งประเด็นนี้มีชื่อเสียงโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เมื่อจ่ายค่าปรับก็จบ แต่ในอนาคตอยากให้มีการส่งฟ้องศาลเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาว่า การกระทำเช่นนี้มีความผิดทางอาญา</p>
ทีวีช่อง 7	<p><b>เตือนภัยอาหารเสริม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีเพจดังได้นำเรื่องราวของสาววัยรุ่นที่ซื้ออาหารเสริมตามตลาดนัด รวมทั้งยาอกฟูที่อวดอ้างสรรพคุณกินแล้วหน้าอกจะฟูขึ้นสวยงาม มากินอย่างต่อเนื่องนานกว่า 4 ปี จนกลายเป็นผู้ป่วยโรค “เพมฟิกัส” หรือโรคตุ่มพอง ไม่มีทางรักษาหาย ว่า ปัจจุบันไม่มียาที่มีคุณสมบัติช่วยให้หน้าอกฟูที่ผ่านการรับรองจาก ออย. จากการตรวจสอบพบว่ามีสารเร่งฮอร์โมนทางเพศผสมอยู่จำนวนมาก และบางชนิดมีโลหะหนักร่วมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นอันตรายต่อหัวใจ ตับ และก่อให้เกิดมะเร็ง รวมทั้งกระตุ้นภูมิต้านทานให้เกิดความผิดปกติ ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และอย่าซื้อยาที่แอบอ้างเป็นอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานวางขายตามตลาดนัดมารับประทานอย่างเด็ดขาด</p>
ทีวีช่อง NBT	<p><b>แอปฯ TAS</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว Application “ระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (Tobacco &amp; Alcohol Surveillance System : TAS) เพื่อเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย เป็นการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนให้ง่ายขึ้น ให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้มากขึ้น สามารถร้องเรียนได้ 24 ชม. และระบบสามารถเชื่อมโยงไปยังแผนที่ได้อย่างง่ายดาย</p>
สำนักข่าวไทย	<p><b>ภาวะวัยทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วัยทองเป็นภาวะที่สตรีเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน มักพบในช่วงอายุระหว่าง 45-50 ปี ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านอารมณ์และร่างกาย การดูแลตัวเองในช่วงวัยทอง ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดการรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และน้ำอัดลม งดสูบบุหรี่ ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการทำสมาธิพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาอารมณ์ให้เป็นปกติ และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์</p>
ทีวีช่อง 7	<p><b>สมุนไพรอินเดีย</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.ภญ.อัญชลี จุฑะพุทธิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงกรณีที่มีผู้นำยาสมุนไพรอินเดียมารีวิวว่ากินแล้วช่วยขับลม แก้อท้องอืด แก้อปวดท้อง จากมีแก๊สในกระเพาะอาหาร ช่วยเรื่องอาหารไม่ย่อย และอ้างว่าทำให้การผายลมหรือการเรอมีกลิ่นมินต์ ทำให้มีผู้หาซื้อมากินตามจำนวนมาก ว่าจากการดูส่วนผสมของยาสมุนไพรอินเดีย พบว่ามีน้ำมันสะระแหน่ ทำให้เมื่อกินเข้าไปจะรู้สึกเย็นท้อง แต่ไม่ได้ช่วยให้การผายลมมีกลิ่นมินต์ เพราะร่างกายจะย่อยน้ำมันสะระแหน่จนหมดก่อนที่จะผายลมหรือเรอออกมา ส่วนสรรพคุณที่กล่าวอ้างว่าสามารถขับลม แก้อท้องอืด มีแก๊สในกระเพาะหรืออาหารไม่ย่อยนั้น มีส่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้จริง แต่ต้องกินอย่างถูกวิธีและไม่ควรนำมากินเล่น
เดลินิวส์ กรอบบ่าย	<b>สมุนไพรมายแสงชัย</b> -เสนอข่าว นายแสงชัย แหเลิศระกุล ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.ปราจีนบุรี ซึ่งผลิตสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง แจก เปิดเผยว่า ปลัด สธ.พร้อมทีมงานได้เดินทางมาพบ จากการพูดคุยถึงทิศทางและผลการขออนุญาตน่าจะทราบผลในทางที่ดี ซึ่งหากได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนปีต่อไป ก็ยินดีที่จะผลิตสมุนไพโรยอย่างต่อเนื่อง และทีมงานได้เตรียมการกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว หากมีปัญหาที่พร้อมที่จะไปทำที่ต่างประเทศ
มติชน	<b>โรคไข้วัดใหญ่</b> -เสนอภาพข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบชุดตรวจคัดกรองโรคร่วมโรคไข้วัดใหญ่กว่า 5 หมื่นชิ้น เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคร่วมโรคไข้วัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ โดยมี นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาฯ ก.คมนาคม รับมอบ
ข่าวสด	<b>มหกรรมการแพทย์แผนไทย</b> -เสนอภาพข่าวบูธตัวอย่างภายในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย "24 ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรลุ่มน้ำภาคกลาง" ระหว่าง 2-6 ก.พ. ที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
มติชน	<b>องค์กรเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง</b> -เสนอรายชื่อส่วนราชการที่ได้รับรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จากกรมบัญชีกลาง มีส่วนราชการได้รับรางวัลทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน 24 รางวัล จากส่วนราชการระดับกรมและมหาวิทยาลัย 225 หน่วยงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมอนามัย ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายระดับดี ซึ่งจะมีการมอบรางวัลโดยนายกฯ ในวันที่ 8 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
แนวหน้า	<b>มอบรถบริจาคโลหิต</b> -เสนอข่าว ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น และ นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ร่วมกันรับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 1 คัน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ครบชุด จำนวน 8 เตียง และขยายเตียงเพิ่มได้ถึง 24 เตียง รวมมูลค่า 14 ล้านบาท จาก ปันตดา อยู่วิทยา ผู้บริหารกองทุนเจลียวอยู่วิทยานุสรณ์
เดลินิวส์	<b>ป้องกันไข้เลือดออก</b> -เสนอข่าว นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี ออกตรวจรณรงค์ชาวบ้านช่วยลดแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อาจมีฝนตกในหลายพื้นที่
มติชน	<b>รพ.บัวใหญ่ช่วยผู้ป่วยพิการ</b> -เสนอข่าว จากกรณีสื่อโซเซียลได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง นายประพัทธ์พงษ์ พรหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เข้าขอความอนุเคราะห์จาก นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ผอ.รพ.บัวใหญ่ และทพ.ญ.ชิวานันท์ บุญอยู่ หัวหน้าตึกทันตกรรม ช่วยเหลือ นางสาววิไล ต้นแดง อายุ 47 ปี สาวพิการพันหน้าบนเขยีนยื่นออกจากปาก มีฐานะยากจน โดยทีมทันตแพทย์ได้ทำฟันให้ใหม่นั้น ล่าสุด นายประพัทธ์พงษ์ได้เข้าเยี่ยมนางสาววิไล พบว่าสภาพบ้านได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่โดยงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ แต่สภาพความเป็นอยู่ยังลำบากอยู่ เนื่องจากมีรายได้จากเบี้ยเลี้ยงคนชราของผู้เป็นแม่และลุง รวมถึงเบี้ยเลี้ยงคนพิการเท่านั้น อำเภอบัวใหญ่จึงจะช่วยพัฒนาหาอาชีพที่เหมาะสมให้กับนางสาววิไลต่อไป
กรุงเทพธุรกิจ	<b>เทคโนโลยีช่วยในการตั้งครรภ์</b> -เสนอข่าว รศ.นพ.สุภกิติ จุลวิจิตรพงษ์ ประธานอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราชวิทยาลัยฯ ได้ออกคำแนะนำกรณีที่ไม่สมควรใช้เทคโนโลยีช่วยในการตั้งครรภ์ ได้แก่ 1.หญิงอายุมากกว่า 48 ปีขึ้นไป 2.มีภาวะอ้วนรุนแรง ดัชนีมวลกายมากกว่า 40 3.เคยคลอดบุตรมาแล้ว 4 ครั้ง หรือผ่าคลอด 3 ครั้ง 4.ป่วยทางจิตเวชขั้นรุนแรง ที่จิตแพทย์ให้ความเห็นว่าไม่ควรตั้งครรภ์ 5.หญิงเป็นมะเร็งระยะลุกลาม 6.เคยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ ตับ ไต และ7.มีโรคประจำตัวรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายจากการตั้งครรภ์ เช่น โรคหัวใจที่มีความรุนแรง ตับวาย ไตวาย โดยจะเสนอคกก.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคทพ.) ให้ใช้กรณี

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เหล่านี้เป็นเงื่อนไขเพื่อพิจารณาให้ตั้งครุฑแทนได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีฯ</p> <p>ส่วนสตินรีแพทย์ที่จะให้บริการต้องได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาศาสตร์การเจริญพันธุ์เท่านั้น ถ้ายังอยู่ระหว่างการอบรมอนุสาขา อนุญาตให้ทำได้เฉพาะในสถานพยาบาลที่ฝึกอบรมและอยู่ภายใต้กำกับของสตินรีแพทย์ที่รับวุฒิบัตรอนุสาขา กรณีการตรวจคัดกรองพันธุกรรมตัวอ่อน ให้กระทำได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด และจะออกคำแนะนำในการตรวจคัดกรองพันธุกรรมตัวอ่อนในเร็ว ๆ นี้ รวมทั้งจะออกคำแนะนำเรื่องจำนวนการย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่มดลูกด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องร้องกรณีที่สตินรีแพทย์ทำให้หญิงตั้งครุฑแฝด 2 หรือ 3 โดยที่ผู้ตั้งครุฑไม่รับทราบหรือไม่ได้ยินยอมมาก่อน</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ชื่นชีวิต</p>	<p><b>ภัยจากการสูบบุหรี่</b></p> <p>- เสนอข่าว ศ.อัลเลน แสคชอว์ ม.คอลเลจ ประเทศอังกฤษ ให้ความเห็นกรณีที่มีผู้โต้แย้งว่าสูบบุหรี่เพียง 1 มวน แทนที่จะสูบ 20 มวนต่อวัน จะทำให้สัดส่วนความเสี่ยงการเกิดโรคลดลงเหลือเพียง 1 ต่อ 20 ว่าเป็นความเข้าใจผิด เพราะอัตราส่วนดังกล่าวหมายถึงการเสี่ยงเป็นมะเร็งในปอด ไม่ใช่การเสี่ยงเป็นโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง การสูบบุหรี่ในระยะยาวอาจทำให้อายุขัยเฉลี่ยลดลง 12-15 ปี หากค่อยๆ ลดลงจนเลิกสูบได้อย่างถาวร จะช่วยลดความเสี่ยงต่อหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงลดความเสี่ยงของโรคปอดเรื้อรังและโรคมะเร็งในปอด</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch